

## นางกวักเฮี้ยน! ถูกหวย เกือบทั้งหมู่บ้าน

นำเสนอเมื่อ : 17 ก.ค. 2552

**ชาวนครปฐมเฮ! ถูกหวย เลขเด็ด 177 จำนวน 46 คู่ ได้มาจากเจ้าแม่นางกวัก ที่ต้นไม้ขึ้น ที่วัดสว่างอารมณ์ ขณะที่มีคนถูกหวยเกือบทั้งหมู่บ้าน เตรียมจัดงานฉลองใหญ่ ...**

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่วัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ชาวบ้านถูกล็อตเตอรี่และหวยจำนวนมาก เตรียมจัดฉลองใหญ่ทั้งดนตรีและภาพยนตร์ หลังรับแจ้งแล้วได้เดินทางไปยังวัดสว่างอารมณ์ พบว่าที่บริเวณศาลาการเปรียญวัด มีชาวบ้านจำนวนมาก กำลังจุดธูป เจ้าแม่นางกวักที่ต้นไทรขึ้น พร้อมกับนำดอกไม้ และเครื่องเซ่นไหว้มาถวายกันอย่างมากมาย เทาที่สอบถามปรากฏว่ามีชาวบ้านที่ถูกหวยได้ดินเลข 3 ตัว 177 จำนวนนับหมื่นบาท ถูกแล้วรวมกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านที่ถูกล็อตเตอรี่ เลขท้าย 177 อีก จำนวน 46 ใบ เป็นเงินรวม 2 แสนบาท

นายอุทัย อินทรสุข อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/32 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นผู้ที่ถูกล็อตเตอรี่ เลข 177 จำนวน 46 ใบ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมามีคนได้มากราบไหว้หลวงพ่อบ๊วย เจ้าอาวาสเพื่อขอพร ปรากฏว่าในวันนั้นมีชาวบ้านมาถวายเจ้าแม่นางกวักที่ต้นไม้ขึ้นที่ฐาน ตนเองได้ดูและพบว่าที่ต้นไม้มือขึ้นบนฐานนางกวักที่ลำต้น มีใบขึ้นอยู่ 7 ใบ แถมมามอบให้วันที่ 7 ตนจึงตีเลขท้ายเป็น 77 ส่วนเลข 1 นั้นตนมอบที่มือเจ้าแม่ที่ยกขึ้นเหมือนมีสัญลักษณ์เป็นเลข 1 จึงนำไปซื้อล็อตเตอรี่ โดยหาตามแผง เพราะหาง่ายไม่มีคนเล่นเลขคู่ จึงเข้ามาได้แค่ 46 ใบ จากนั้นนำมาบนบานกับเจ้าแม่หากถูกจะนำละครมารำถวาย และถูกจริงๆ

ส่วนนางรัชณี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาวบ้านหมู่ 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี บ้านอยู่ใกล้วัดเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกรวย 177 เช่นกัน เปิดเผยว่าหมู่บ้านของตนถูกรวยเกือบทั้งหมู่บ้านรวมแล้วกว่าหมื่นบาท เช่นเดียวกันมาทำบุญขอพรในวันที่มีคนมามอบเจ้าแม่นางกวัก และตีเลขเป็นเลข 177 เหมือนกัน ชาวบ้านที่มาด้วยจึงนำไปแทงกัน นอกจากนี้ชาวบ้านหมู่ใกล้เคียงนำไปแทง หลังจากที่ถูกเลข 177 ได้เนตกันจะรวมกันบริจาคเงินให้กับวัดพร้อมกับจัดลิเก ภาพยนตร์มาฉายแก่บนเ้ากับเจ้าแม่ถวาย

ด้านอาจารย์แป๊ะ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องเจ้าแม่ เป็นความเชื่อของชาวบ้าน แต่ทุกครั้งที่มีการมาขอเลขอาตมาจะบอกว่าไม่ได้ให้หวยทุกครั้งไป อยู่ที่บุญวาสนา อย่าไปมกมายกับสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เมื่อชาวบ้านถูกอาตมาตีใจด้วย เพราะจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีไปด้วย